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ความรูสึกของทาน ขณะทีท่านดํารงตําแหนงอธิการ 
 

 ผมเปนอธิการคร้ังแรกท่ีวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เพราะกอนหนานี้เปนอาจารยอยูท่ีวิทยาลัยครู
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี ไดรับคําสั่งไปปฏิบัติหนาท่ีตอจาก ดร.วิชัย แขงขัน ประมาณเดือนพฤษภาคม 
๒๕๒๐ วิทยาลัยครูกําแพงเพชรในเวลานั้น เปนชวงกอสรางอาคารตางๆ ซึ่งเร่ิมกอสรางในสมัย ดร.วิชัย 
แขงขัน เมื่อมารับหนาท่ีก็ชวยดูแลอาคารสถานท่ีใหสะอาดเรียบรอย พรอมใชงาน การทํางานตอนนั้นทุก
อยางใหมท้ังหมด ท้ังผูบริหารใหม อาคารสถานท่ีใหม อาจารยบางสวนใหม นักศึกษาใหม แตเคราะหดีท่ีมี
อาจารยเกาๆ ซึ่งเคยมีประสบการณมาบางแลว ยายมาจากท่ีอ่ืนมาอยู จึงพอท่ีจะดําเนินเร่ืองการเรียน
การสอนไปไดอยางสบาย สิ่งท่ีประทับใจจากวิทยาลัยครูกําแพงเพชรก็คือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปน
สถานศึกษาท่ีอบรมใหผมเปนผูบริหารตอไปดวยดี 
 

 

 

 

 

 

 

 



การบรหิารงานของทานเมื่อครั้งยงัดํารงตําแหนงอธกิาร 
 

 การบริหารก็บริหารไปตามนโยบายของกรมการฝกหัดครู แมกระท่ังงบประมาณเราก็ตองรอรับ
จากกรม สวนเงินบํารุงการศึกษานํามาใชเสริมกับเงินงบประมาณแผนดิน การบริหารงานในเวลานั้นไมมี
อะไรโดดเดน นอกจากบริหารตามนโยบายของกรมการฝกหัดครู จนหลายปตอมาจึงเร่ิมเปนตัวของตัวเอง
มากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลงานทีโ่ดดเดนและเปนที่ประจกัษ ขณะที่ทานไดดาํรงตาํแหนงอธกิาร 
 

 มันคงประเมินไมไดชัดเจนวาผลงานท่ีโดดเดนคืออะไร แตถาจะถามผมวาพอใจอะไรท่ีทําก็คือ ทํา
ใหการกอต้ังวิทยาลัยครูเปนไปไดอยางท่ีผมเรียนต้ังแตตอนตนวาทานอาจารยวิชัย ทานไปเร่ิมตนรับ
นักศึกษา ครูบาอาจารย สวนผมก็ไปบริหารงานตอชวยดําเนินการใหเรียบรอยขึ้น โดยเฉพาะดาน      
การกอสรางอาคารตางๆ และบริหารงานตามแผนท่ีไดรับมาจากกรมการฝกหัดครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในสายตาของทาน มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชรมีการเปลีย่นแปลงไปอยางไรบาง 
 

 ผมคงบอกไมถูกวากําแพงเพชรเปลี่ยนแคไหน เพราะผมไมไดไปหลายปแลว แตรูวาคงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปพรอมๆ กับวิทยาลัยครูอ่ืนๆ เพราะวาเราเร่ิมตนต้ังแตไมมีอะไร เปนเด็กเล็กท่ีอยูในความ
ดูแลของกระทรวง ของกรม จนกระท่ังโตขึ้นเปนมหาวิทยาลัยไดดูแลตัวเองมากขึ้น ผมเชื่อวามหาวิทยาลัย
กับราชภัฏกําแพงเพชร คงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในกลุมวิทยาลัยครูใหม ๆ ท่ีเราเกิดขึ้นมาพรอมๆ กัน ในโอกาสนี้ขอฝากขอคิดในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ๒ ขอ คือ ๑) คุณภาพบัณฑิต ขอใหมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและรักษาคุณภาพ
บัณฑิต ๒) พัฒนาองคกรใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย 


